

วันสมเด็จพระเทพฯ ปีนี้ เตรียมรับเสด็จฯ ทอดพระเนตร 'โพธิ์วิชชาลัย'

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญพสกนิกรและพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ในวันจันทร์ที่ 28 ม.ค.2551 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โพธิ์วิชชาลัย) ต.หนองหมากผ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ถวายดังเช่นทุกปี สำหรับในปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ เป็นองค์ประธานงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ครั้งที่ 21 และทอดพระเนตรนิทรรศการความร่วมมือจากองค์กร 5 ภาคส่วนที่มีบทบาทและมีความสำคัญในการจัด "ห้องเรียนโพธิ์วิชชาลัย" ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นงานที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงมีต่อ มศว และทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแห่งนี้

อ่านต่อหน้า 2



ประชาพิจารณ์ ร่างหลักสูตร โพธิ์วิชชาลัย

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพลังงานทดแทนและป่าต้นน้ำจังหวัดสระแก้ว จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่างหลักสูตรโพธิ์วิชชาลัย สระแก้ว

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร หัวหน้าคณะทำงาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพลังงานทดแทนและป่าต้นน้ำ จ.สระแก้ว เปิดเผยว่า คณะทำงาน 5 ภาคส่วน



จ.สระแก้ว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และเตรียมการก่อตั้งโพธิ์วิชชาลัย บนพื้นที่ 61 ไร่ ตำบลหนองหมากผ้าย อำเภอวัฒนานคร เนื่องในโอกาสสมทามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรม เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์กร 5 ภาคส่วนและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านต่อหน้า 2

วันครูปีนี้ อยากเห็นวาระปฏิรูปครูเป็นวาระแห่งชาติ



ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันครูว่า ทุกปีมีการยกย่องครูที่ประพฤติปฏิบัติดีดี แต่นอกจากจะยกย่องครูแล้ว ยังอยากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เริ่มปฏิรูปครูทั้งระบบ แต่ต้องไม่ใช่วิธีบีบบังคับ การปฏิรูปครูทั้งประเทศจะทำให้ครูมีเกียรติมีศักดิ์ อีกทั้งรัฐบาลใหม่ควรจะปฏิรูปครูให้เป็นวาระแห่งชาติ ครูถือเป็นนักการศึกษาคนสำคัญ และยังเป็นอาชีพที่ผู้คนให้การนับถือและเคารพ เป็นที่พึ่งของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนชนบท ครูจึงเป็นอาชีพที่มีคุณค่าและต้องเสียสละตัวเองอย่างมาก

อ่านต่อหน้า 2

มศว จับมือ ร.ร.สาริต สามเสน พัฒนาวิจัยในชั้นเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ฐุชาติ รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วย ผศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ และผู้บริหารและคณาจารย์ประจำภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์

อ่านต่อหน้า 2

วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 คณะผู้ทำงานการจัดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ลงพื้นที่ยังสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อประชุมหารือการจัดงานดังกล่าวให้มีความรัดกุมและเรียบร้อย โดยได้รับเกียรติจากคณะเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้กรุณาช่วยให้ข้อแนะที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินในที่ประชุมจนสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายศานิตย์ นาคสุขศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วย ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มศว และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทหาร ตำรวจ ผู้แทนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และชุมชนชาวจังหวัดสระแก้ว

โอกาสนี้ ผศ.อำนาจ เย็นสบาย กล่าวในที่ประชุมว่า "ผมอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างวิทยาลัยนี้เริ่มจากศูนย์ แต่มีใจที่อยากจะทำอะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในใจของพวกเราทุกคน จากที่มีเครือข่ายความร่วมมือที่เรียกว่า 5 ภาคส่วน จากวันนั้นมาถึงวันนี้เรามีพันธมิตรมากมายและมีทั้ง ส.ป.ก. ที่อยากจะมาร่วมกับโพธิวิชชาลัยแห่งนี้ด้วย ก็เป็นโชคดีที่ทุกอย่างสามารถมาอยู่ในที่เดียวกันได้"

ผมอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทุกคนภูมิใจที่ได้รู้ว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวของเราได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมที่วัฒนานครแล้วเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ผมได้ทราบข่าวพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมประชาชนของพระองค์ที่เมื่อปี พ.ศ.2521 โดยที่วันนี้เรากำลังได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโพธิวิชชาลัยด้วย ประชาชนชาวสระแก้วที่ได้รู้ข่าวนี้ก็เฝ้ารอที่จะได้เห็นชมพระบารมีกันอย่างใกล้ชิด ทราบว่าน่าจะจะมีมากถึง 3,000 คนเลยทีเดียว

สิ่งสำคัญที่ผมอยากบอกอีกคือโพธิวิชชาลัยนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่ของ มศว เพียงองค์กรเดียวเท่านั้น เพราะเกิดจากความร่วมใจผลักดันของหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาคเอกชน ภาครัฐบาล และภาคประชาชน มีบริษัทน้ำตาลขอนแก่นที่กรุณามอบที่ดิน 61 ไร่และมอบเงินทุนก่อสร้าง 20 ล้านบาท มีชาวบ้านที่มีแรง มีใจ มาก่อสร้างอาคารสถานที่แบบบ้านดินด้วยภูมิปัญญาของเขา มีสื่อมวลชนช่วยกระพือข่าวให้สังคมรับรู้ว่าโพธิวิชชาลัยคืออะไร มีภาคราชการคือจังหวัดสระแก้วที่กรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด และแม่กระทั้ง

กรมชลประทานที่ได้เข้ามาช่วยเหลือให้อย่างดีมาชุดเจาะน้ำบาดาล มาสร้างที่เก็บกักน้ำให้คนที่น้ำได้ใช้และโรงสีข้าวเฉลิมพระเกียรติที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตกลับมาอีกครั้งเมื่อมีโพธิวิชชาลัยเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรม มศว จะลงไปศึกษาโรงสีข้าวพระราชทานนั้นให้เพื่อให้อันนี้ได้กลับมาสู่ความมีชีวิตอีกครั้ง รวมทั้งวันที่เราจะได้เห็นโครงการบัณฑิตคืนถิ่นของ มศว เกิดขึ้นที่นี้จากผลผลิตของวิทยาลัยนี้ จากทุนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเราทุกฝ่ายทุกคนพยายามทำทุกสิ่งเพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์สูงสุดและเพื่อโพธิวิชชาลัยเข้าถึงเป้าหมายที่วางไว้"

อนึ่ง ด้านนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แทนภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ ผู้มีส่วนสำคัญคนหนึ่งในการผลักดันก่อตั้งโพธิวิชชาลัย ได้เคยกล่าวถึงเด็กที่ได้รับทุนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไว้ว่าสนใจว่า "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงให้ความสำคัญและใส่พระทัยต่ออนาคตการศึกษาของเด็กตามแนวตะเข็บชายแดน เช่น แม่ฮ่องสอน น่าน ซึ่งผมก็ได้มีโอกาสสอนในมหาวิทยาลัยแล้วได้รับเด็กเหล่านี้เข้าเรียนที่ศูนย์กิจกรรมรวมมาบเอื้อง ซึ่งเป็นเด็กทุนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ผมได้รับรู้ได้ฟังจากพระองค์ท่านที่ตรัสกับเด็กเหล่านี้ เพื่อหวังว่าเด็กกลุ่มนี้เมื่อเรียนจบปริญญาตรีแล้ว ไม่ทิ้งบ้านเกิดเขา เขาจะกลับไปดูแลพื้นที่ฟู แล้ววันหนึ่งผมก็ดีใจมากที่ได้พบพูดคุยกับเด็กเหล่านี้ เขาบอกว่ามีความสุขใจมากเมื่อเขาจบการศึกษาเขาจะกลับไปทำงานที่บ้าน"

โดยในวันแถลงข่าวที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ดังกล่าวนั้นได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในประเด็นการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย พร้อมการชมวีดิทัศน์ 'ตามรอยพ่อสู่โพธิวิชชาลัย' และการรับฟังข้อเสวนาเรื่อง ก้าวย่างโพธิวิชชาลัยโดยองค์กรเบญจภาคี ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโพธิวิชชาลัยในหลายภาคส่วนความร่วมมือ ขึ้นเวทีบอกเล่าสาระสำคัญของความร่วมมือร่วมใจที่เกิดขึ้นของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นายสุรพล พงษ์ชาติศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้แทนภาคีภาคราชการ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ผู้แทนภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ นายจำรูญ ชินธรรมมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ผู้แทนภาคีธุรกิจเอกชน ในฐานะที่ได้สนับสนุนการจัดตั้งโพธิวิชชาลัยด้วยการมอบเงินสมทบทุนก่อสร้าง รวม 20 ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมี ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดี มศว ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานการจัดตั้งโพธิวิชชาลัย

มาโดยตลอด

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว เปิดเผยมว่า "โพธิวิชชาลัยแห่งนี้จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เรียนจากของจริงและเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตคืนถิ่นอีกแห่งหนึ่งที่ มศว หวังจะให้เป็นต้นแบบของวิทยาลัยที่จะขยายผลความสำเร็จไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้ในที่สุด และขณะนี้ก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการร่างหลักสูตรที่จะใช้เปิดการเรียนการสอนแก่บัณฑิต จะพร้อมเปิดรับนักศึกษาปี 2552 สองทั้งวิชาพุทธธรรม วิชาด้านคุณธรรม และความรู้ รวมไปถึงหลักสูตรภูมิสังคม ที่ต้องการปลูกฝังความสำนึกในคุณธรรมจริยธรรม เรื่องพลังงานทดแทน เรื่องเกษตรอินทรีย์ เรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เรื่องการรักษาป่าต้นน้ำ ซึ่งหลายปัญหาของเมืองไทยไม่ใช่เรื่องยากและสายเกินไป หากจะเริ่มแก้ไขจริงจังตอนนี้"

ผศ.อำนาจ เย็นสบาย ยังกล่าวต่อว่า "วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยแห่งนี้ตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นขององค์กร 5 ภาคส่วน ที่ทุกคนและทุกฝ่ายต้องการทำสิ่งที่ดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โพธิวิชชาลัยนี้หัวใจสำคัญอยู่ที่การบอกให้รู้ว่าแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวนั้นทำได้จริงในทางปฏิบัติ เป็นวิทยาลัยเพื่อสนองแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้นำมาแปรปรับเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนให้สามารถเห็นได้ว่าเป็นไปได้จริง ปฏิบัติได้จริง เพราะต้องการชี้ชัดว่า สถาบันการศึกษาไทยในปัจจุบันควรยึดถือหรือดำเนินตามรอยพระบาทของพระเจ้าแผ่นดินของปวงชนชาวไทย"

"โพธิวิชชาลัย" ในวันนี้เป็นรูปเป็นร่างให้เห็นแล้ว บนพื้นที่ 61 ไร่ ที่ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ทว่าแล้วเสร็จจริงจึงสมบูรณ์แบบในปีหน้า อาคารของโพธิวิชชาลัยนั้นก่อสร้างและออกแบบโดยชุมชน ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนสระแก้ว โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย มาทุ่มเทก่อสร้างกันในรูปแบบที่เรียกว่า "สถาปนิก" สร้างแบบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นบ้านดิน ใช้ดินเหนียวผสมแกลบแล้วเข้าบล็อกอัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า จนเป็นอาคารบ้านดินและอาคารทรงงานฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "

ร่างหลักสูตร โพธิวิชชาลัย

มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด ปลูกฝังความสำนึกในคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเกษตร - อินทรีย์ พลังงานทดแทน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การรักษาป่าต้นน้ำ

นอกจากการเรียนการสอนทั่วไปตามหลักสูตรปริญญาตรีแล้วยังเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงจาก

ฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน 9 แห่ง โดยอาคารของโพธิวิชชาลัย ก่อสร้างและออกแบบโดยชุมชนในรูปแบบที่เรียกว่า "สถาปนิก" มีลักษณะ เป็นบ้านดิน ใช้ดินลูกรังผสมปูน เข้าบล็อกอัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร 'โพธิวิชชาลัย' ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร ในวันที่ 28 มกราคม 2551

ชุมชนสระแก้วได้มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน โดยในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2551 คณะทำงานฯ ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่างหลักสูตรโพธิวิชชาลัยสระแก้ว ณ วัดพุทธนิรโรค หนุมที่ 5 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร ระหว่างเวลา 11.00 - 15.30 น. มีนายศานิตย์ นาคสุขศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ผู้ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นประกอบด้วย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายเจริญวิทย์ เสนหา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนวิทย์ รักสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ดำเนินรายการโดย นายสมนึก โทณผิลิน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาของโรงเรียนจังหวัดสระแก้ว การอภิปรายซักถามเพิ่มเติม ปิดการประชุมโดย นางลำไย สวาคมนันตี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ปฏิรูปวินัย เป็นวาระแห่งชาติ

ตั้งนัการปล่อยให้ครูเป็นครูประจำการโดยไม่พัฒนาครูหรือปล่อยให้ตามสภาวะธรรมถือว่าไม่ถูกต้อง ครูไทยควรจะได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอบรม และศึกษาต่อเนื่อง สิ่งที่ทำได้อาจจะจัดให้ครูได้มีโอกาสหมุนเวียนมาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนที่มีความพร้อม ซึ่งมีอยู่จำนวนไม่น้อยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในส่วนของสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว นั้นยินดีต้อนรับครูที่อยากมาดูงานหรือฝึกอบรมตัวเองของเพียงทำเรื่องหรือทำโครงการเข้ามา

อย่างไรก็ตาม นายบุรี แก้วเล็ก รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอว่า มศว ยินดีร่วมจัดอบรม ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูในภาคฤดูร้อน ซึ่งทางมศว มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา และจะจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาต่างๆ มาจัดอบรมให้ด้วย ซึ่งในช่วงปิดเทอม มศว องค์กรฯ จ.นครนายก มีสถานที่รองรับครูเพื่อเข้าฝึกอบรมได้รุ่นละ สองสามพันคน ทั้งนี้ การอบรมครูต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

มศว จับมือ ส.ร.ส.ธิต สามเสน

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมี นายวิศรุต สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาพิลสินธุ์ อาคารคณะศึกษาศาสตร์

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าว รายสัปดาห์) มศว บอกเล่าเก้าสิบ (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ติดต่อได้ที่ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ โทร. 5797,5666

ติดต่อขอโฆษณาและลงข่าวประชาสัมพันธ์
ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว
โทร 0-2649-5000 ต่อ 5797 หรือ 5666

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Calendar WEEKLY

- วันพุธที่ 23 มกราคม 2551
- สัมมนา: การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การผลิตสื่อ แนวทางการเรียน ห้องเรียน 707 อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์
- วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2551
- สัมมนา: การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การผลิตสื่อ แนวทางการเรียน ห้องเรียน 707 อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์
- วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551
- สัมมนา: การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การผลิตสื่อ แนวทางการเรียน ห้องเรียน 707 อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์
- วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2551
- พิเศษ: สภครบอนุกรมวิทย์ มศว ประชุมใหญ่ประจำปี 2551 ณ ห้องโถงชั้นล่างอาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
- วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2551
- สัมมนา: โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนพฤติกรรมสุม หัวข้อเรื่อง "การสอนแบบศึกษาในวัยรุ่น" ห้องประชุมรณ เช่น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
- วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2551
- พิเศษ: วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช 2551 ครั้งที่ 21 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
- วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551
- สัมมนา: การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การผลิตสื่อ แนวทางการเรียน ห้องเรียน 707 อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์



ผศ.น.พ.วิบูลย์ ลออบบักสิน ผอ.ศูนย์การแพทย์ฯ มศว มอบ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนายเจตน อยวัฒน์ ผู้อำนวยการ จังหวัดนครนายก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2551 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551



ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว เข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านการคลัง การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และการช่างและผังเมือง โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร



งานเผยแพร่ศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการค่ายสู่วันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 14 เพื่อนักเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิชาชีพแพทยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่บัณฑิตภาพ ณ อาคารศูนย์การแพทย์ มศว อจครักษ์ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2550



บัณฑิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมถ่ายภาพกับอาจารย์ผู้สอนคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร โดยงานรับพระราชทานปริญญาบัตรจัดขึ้นวันที่ 12 ธันวาคม 2550 ณ มศว อจครักษ์